

'บัสแอนด์ทริค'ปี61สะพัด600ล้าน

ผู้จัดบัสแอนด์ทริคเผยความพร้อมการจัดงานปี 61 มีผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติขานเทคโนโลยี, รถบัสรุ่นใหม่และอะไหล่ยานยนต์เข้าร่วมงาน มั่นใจ 3วันยอดผู้ชมเติบโต 20%

นายศุภแมน มรรคา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดงานบัสแอนด์ทริค'18 งานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ เปิดเผยถึงความพร้อมของการจัดงานครั้งที่ 15 ที่จะมีการจัดระหว่างวันที่1-3 พฤศจิกายน 2561 ณ EH106 ไบเทคบางนา โดยใช้พื้นที่การจัดแสดงกว่า 1.5 หมื่นตารางเมตร

สำหรับงานในปีนี้นำพร้อมแนวคิด Mobility Solution ชิดสุด...ขนส่ง! ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงด้านการคมนาคมขนส่งที่มีการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเป็นเครื่อง

มือในการเพิ่มขีดสุดของการขนส่งในปัจจุบัน ขณะที่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการบางรายเริ่มตอบรับเข้าร่วมงานแล้ว อาทิ ฮีโน่, เดมเลอร์-ฟูโซ่, โกลเดน ดราگون และ SAKUN C รวมไปถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนจากจีนและไต้หวัน

นายศุภแมน กล่าวเพิ่มเติมว่า ไฮไลท์ของปีนี้จะมีรถโค้ชเครื่องยนต์ดีเซลแบรนด์โกลเดนดราگون รุ่น XML 650J13 ขนาด 35 ที่นั่ง เจาะกลุ่มรถนำเที่ยวและรถรับส่ง, รถซิตี้บัส XML 6845J13C ขนาด 24 ที่นั่ง เจาะกลุ่มชุมชนในเมือง และรถมินิบัส XML 6722J13 ขนาด 21 ที่นั่ง เจาะกลุ่มทดแทนรถตู้ รถ



▲ ศุภแมน บัสคา

โรงเรียน รถโดยสารขนาดเล็ก

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีโซน Auto Service '18 ที่จะแสดงเทคโนโลยีบริการยานยนต์จากกลุ่มสมาคมผู้ค้าอะไหล่รถจักรยานยนต์-อะไหล่ทดแทนมาจำหน่ายภายในงาน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ได้จับมือร่วมกัน

“ไฮไลท์ในปีนีเรายังเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพเข้ามาร่วมงาน โดยมีโซนโลจิสติกส์ สตาร์ทอัพพาวเวอร์ ที่จะนำนวัตกรรมดิจิทัล หรือการพัฒนา

แอปพลิเคชันเพื่อใช้ธุรกิจขนส่งมาร่วมจัดแสดง อาทิ Giztix ตลาดขนส่งออนไลน์, DRVR Fleet Management Software, HiroBus บริการเช่ารถบัสออนไลน์, Via Bus Application เช็کت่าแหน่งรถโดยสาร, Fastship เว็บไซต์รวมบริษัทขนส่งจากต่างประเทศ ไม่เพียงเท่านั้นเรายังจัดโซนพาวเวอร์ขนาดใหญ่ของผู้ประกอบการจากจีนและไต้หวัน ที่ตอบรับเข้าร่วมงานกันมากกว่า 10 ราย”

โดยคาดว่าผลจากการจัดงานในครั้งนี้จะมีเม็ดเงินสะพัด 600 ล้านบาท เทียบเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยในปี 2560 สามารถทำยอดขายในงานได้ 175 คัน แบ่งเป็นรถเพื่อการพาณิชย์ 65 คัน และมีมินิบัส 100 คัน

ส่วนจำนวนผู้เข้าชมงานนั้นคาดว่าจะเพิ่ม 20% จากปีก่อนที่ 8,000 ราย เป็น 1 หมื่นรายในปี นี้ ■

ไฮไลท์
มีทั้ง บัส, มินิบัส,
ชิ้นส่วนอะไหล่
ยานยนต์
ทั้งไทยและเทศ